



๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด (CEO) และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมมอบหมายและชี้แจงนโยบายเรื่องนี้ แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องประสานและร่วมมือกันดำเนินการอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีมติให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง

๒. ให้รัฐมนตรีซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยอยู่ในจังหวัด/ภาค จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยดังกล่าว เพื่อยกชี้ชัดแจ้งว่าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งหัวหน้าหน่วยดังกล่าวจะต้องให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัดและอำเภอ

๓. ให้รัฐมนตรีเข้มงวด กวดขัน เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นพิเศษ หากพบว่าผู้ใด กระทำผิด หรือละเลยเพิกเฉยในเรื่องนี้ ให้พิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด จริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น สำหรับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับจะต้องเอาใจใส่ กวดขัน ดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมในการ เสพ ใช้ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ หากผู้บังคับบัญชาละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล และพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องถูกพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๔. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและยึดทรัพย์ของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่นในพื้นที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นสาธารณชนได้ประจักษ์ถึงโทษภัย ของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องนี้ของรัฐบาล

๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประชุมหารือร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ เพื่อกำหนดแนวทาง และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นระบบ มีกรรมเป็นวิชาการ และต่อเนื่อง โดยให้ควบคุมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้เสพยา ซึ่งกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกันดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหน่วยงานที่มีสถานีวิจัย และโทรทัศน์ในการกำกับดูแล เช่น กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น ให้ความร่วมมือในการออกอากาศกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีผู้ชม/ผู้ฟัง จำนวนมาก (show time)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญชะวณิช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔